



# หนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น

หน้า 5 บาท  
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 www.dst.co.th



**HOT LINE**

สำรองที่นึ่งอบรมสัมมนา  
**02-555-0700 กด 1**  
Download หลักสูตรอบรมได้ที่  
[www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

**บริการออกแบบ**  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
ทุกชนิด  
**02-555-0920**

**In-House Training**  
บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์  
ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรม  
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

**แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House**

- Update มาตรฐานการบัญชี
- Update ภาษีอากร
- Finance for Non-Finance
- เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
- พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill
- Team Work
- การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- Sales Strategy
- HR for Non-HR
- กฎหมายแรงงาน
- ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
ฝ่าย In-House Training  
โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720  
E-mail : urasa@dharmniti.co.th  
Website : www.dst.co.th

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น  
**โทร. (02) 555-0923-25**  
[www.dst.co.th/newspaper](http://www.dst.co.th/newspaper)

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

กรมเจรจา การือสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยใน 6 ภูมิภาค แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ (FTA)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อหารือแผนกิจกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า

นางอรมน เสริมว่า สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561-2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (FTA) ฉบับต่างๆ โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปแนะนำ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศที่มีเอฟทีเอ (FTA) ด้วย โดยในเบื้องต้น กรมฯ ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติคัดเลือกสินค้า และกลุ่มจังหวัดที่จะลงพื้นที่และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร แบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในสินค้า เช่น กาแฟ มะม่วง กล้วย (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น ชา กาแฟ สมุนไพร กล้วยไม้ (3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น ผลไม้ สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ (4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ทุเรียน เงาะ สมุนไพร (5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เช่น สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ และ (6) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น

นางอรมนเพิ่มเติมว่า กรมฯ ตั้งเป้าว่าการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับต่างๆ ที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันมี 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ตลอดจนมีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มี FTA ด้วย ขณะเดียวกัน การลงพื้นที่ที่พบปะกับเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ จะช่วยให้กรมฯ เข้าใจสถานการณ์ ศักยภาพ และความต้องการของเกษตรกร และภาคเกษตรของไทย เพื่อให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรไทย

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24) ของไทยกับ 17 ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยในปี 2560 อยู่ที่ 26,561.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกไป 17 ประเทศ 19,122.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 57.3 ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด และเป็นการนำเข้าจาก 17 ประเทศ 7,439.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 52.4 ของการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เวียดนาม ในสินค้า เช่น ยางพารา ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ไก่แปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นต้น

# กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ ร้อยเอ็ด พร้อมชูเป็นต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มทำวิกผม ทำพรมเช็ดเท้า เสื้อ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมผลักดันเป็นต้นแบบแก่แรงงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้นโยบายการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบเป็นหนึ่งในนโยบายเน้นหนักที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20.8 ล้านคน เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงสิทธิทางกฎหมายรวมถึงบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น กสร. จึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม

2561 ได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มทำวิกผม ทำพรมเช็ดเท้า เสื้อ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวสามารถดำเนินกิจการและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ กสร. จะเข้าไปเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย การป้องกันอันตรายและโรคจากการทำงาน การสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้างพร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

# “บิกอู” เปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟนครพนม สืบสานประเพณีไทย สร้างพลังศรัทธาริมฝั่งโขง

รมว.แรงงาน เปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟนครพนมในงานประเพณีไหลเรือไฟ ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ร่วมสืบสานประเพณีไทย สร้างพลังศรัทธาแก่นักท่องเที่ยวริมฝั่งโขง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟนครพนมในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับ ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า งานประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวนครพนม ที่ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง มีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนนครพนมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่น้อยกว่า 1,074,937 คน เพิ่มขึ้นกว่าปี 2553 ถึง 100% คิดเป็นจำนวน 599,246 คน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,837 ล้านบาท

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดนครพนมอดีตเคยเป็นมหานครของอาณาจักรศรีโคตรบูรที่รุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งมี 3 ที่สุดที่นำมาสู่ชีวิตที่สุขที่สุด ได้แก่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คือ พระธาตุพนม สวยที่สุด คือ สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 3 และงามที่สุด ได้แก่ ทิวทัศน์

ริมฝั่งแม่น้ำโขง สอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดที่ว่า “พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง” ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนนครพนมได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดงานไหลเรือไฟในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกิจกรรมสำคัญ อาทิ ภาคเช้ามีพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปี ภาคค่ำมีการประกวดไหลเรือไฟ ซึ่งจะมีการออกแบบลวดลายที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของ จ.นครพนม ไปจนถึงการแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทยที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ให้มีขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากนี้ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้มีการจัดไหลเรือไฟโชว์ เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟ พร้อมชมการสาธิตการจุดตะเกียงเรือไฟที่เกิดจากความรัก สามัคคี และศรัทธา เนื่องจากเรือไฟทุกลำก่อนไหลจะมีการจุดเรือไฟจากแรงงานชาวบ้านศิลปินเรือไฟที่ละดวงจนกว่าจะครบทั้งลำ เพื่อให้ตะเกียงไฟส่องสว่างออกมาเป็นลวดลาย รูปภาพต่างๆ ที่มีความสวยงาม เอาใจประชาชนนักท่องเที่ยว ถือเป็นเสน่ห์ของเรือไฟที่แสดงออกถึงพลังศรัทธา

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท โคลด์ ลอฟท์ จำกัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โคลด์ ลอฟท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โคลด์ ลอฟท์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 41/14 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล 13 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมตั้งบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรหัสความในหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ โดยมอบให้บริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายสุทธิพร อธิธิจิรวงศ์

กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 1



บริษัท สหธุรกิจ จำกัด  
FIRST INTER BUSINESS LIMITED

22 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สหธุรกิจ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1/12 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาลงมติพิเศษเพื่อเพิ่มทุนของบริษัทอีกหกล้านบาท (6,000,000) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่หกหมื่นหุ้น (60,000) มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)
- วาระที่ 3 พิจารณาลงมติพิเศษเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เป็นดังนี้ "ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนสิบล้านบาท (10,000,000) แบ่งออกเป็นแสนหุ้น (100,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)"
- วาระที่ 4 พิจารณาลงมติพิเศษเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ในการ ให้เช่าสินค้า การจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอื่นๆ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

นายทรงชัย คำสิงห์รักษ์  
กรรมการผู้จัดการ

1/12 ถนนดำรงรักษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  
1/12 DAMRONGRAK ROAD, BANBAT, POMPRABSAITRUPAL, BANGKOK 10100  
Tel: 0-2628-0380, 0-2280-5650 Fax: 0-2280-5659, 0-2628-1106, 0-2628-0395  
www.firstinterbusiness.co.th

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 2



บริษัท แซน คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ ห้อง 24009 อาคารจามจุรีแควร์, 319 ชั้นที่ 24 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-007-2143-4

(สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561158391

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ/วิสามัญ) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แซน คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แซน คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ/วิสามัญ) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ ห้อง 24009 อาคารจามจุรีแควร์, 319 ชั้นที่ 24 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.....

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,500,000.....บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้ "ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนสองสิบล้านบาท (2,000,000) แบ่งออกเป็น สองหมื่นหุ้น (20,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)"
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวสิริลักษณ์ บัณฑิตวัฒนกุล)  
กรรมการ



ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 3

ประกาศ

บริษัท เอ.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านบ้านเลขที่ 111/18 หมู่ 5 ต.บางเค็ด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

- 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการลาออก
- 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งล้าสมัยกับบริษัท
- 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณถึง

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุชิต ท้าววงศ์  
(นายอนุชิต ท้าววงศ์)

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 4





วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอบัญชีประมุขสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 1)
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F-53-4) (เอกสารแนบ 2)
  3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
  4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
  6. นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7)
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารเซ็นทาวเวอร์ส ปี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** การพิจารณาเรื่องนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานอมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินต่ำกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้มาก และบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 6,021,174,559 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TSF-W5) มีจำนวนสูงเกินไป จำนวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรทั้งสองส่วน จำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

อีกทั้ง ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน -129.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามแผน อาจทำให้งบการเงินรวมประจำปี 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายออกนอกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อให้บริการเงินรวมประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นจำนวนบวกกว่าศูนย์ และสามารถนำเงินจากการระดมทุนจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าว เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครั้งใหม่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดดังนี้

**วาระ 2.1 พิจารณานอมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 2.1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 1.3339 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.045 บาท
- 2.1.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- 2.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเองเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าวทุกราย
- 2.1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเองเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันเปิดจองซื้อหุ้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิขายหรือถือหุ้นของ บริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้น บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**วาระ 2.2 พิจารณานอมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.045 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยช่วงห้าวันก่อนหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย

นอกจากนี้ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการดำเนินการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดข้องหรือความไม่เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนำสิ่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังกล่าว

**การลงมติ** การพิจารณา วาระ 2.1 และ 2.2 นี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดหลายข้อถือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดโถงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขึ้นทะเบียนแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้อนุมัติมอบฉันทะ (โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 7 และ 8)

ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการถือหุ้นทุกชุด ไกรศักดิ์ หรือ คุณจารุภา ปิติพัฒน์ บริษัท ตรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอส เอ็นพีบี วัน บิซซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่คุณหญิง ไกรศักดิ์ โทร. 097-935-5500 หรือ 02-017-4280 ต่อ 201 หรือ คุณจารุภา ปิติพัฒน์ โทร. 02-017-4280 ต่อ 202 ในเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายหญิงอภิจิรา)  
ประธานกรรมการบริษัท



WWW.TAKEEPHOL1976.CO.TH

บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2561

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 9/6 หมู่ 5 ตำบล ละหาร อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 54,000,000.00 บาท

วาระที่ 2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) เป็นดังนี้

ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนห้าสิบล้านบาทถ้วน(55,000,000.00)

แบ่งออกเป็น ห้าแสนห้าหมื่นหุ้น มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100.-)

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วยขอกขอบคุณอย่างยิ่ง



(นายอรรถพล ผลนะสักดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

TAWEEPHOL 1976 COMPANY LIMITED.

9/6 M.5 LAHARN BANG-BUATHONG NONTHABURI THAILAND 11110 TEL.02 194 4225 FAX.02 194 4224

บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด 9/6 ม.5 พ.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์. 02 194 4225 โทรสาร. 02 194 4224

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 9

MIXWELL MARKETING CO.,LTD.

HEAD OFFICE : 677 ON NUT ROAD  
PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10280  
THAILAND  
TEL : 0-2726-0470  
FAX : 0-2326-7134  
Email : mix7@mixwell.co.th

วันที่ 29 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท มิทซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ใน วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มิทซ์เวลล์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 677 ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการเพิ่มทุน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ขกขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนิษา สิริภรรยาธรรม)  
กรรมการผู้จัดการ

THE GMP CERTIFIED COMPANY

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 10

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.วาย. การ์ด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.วาย. การ์ด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 282/123 ถนนเลียชคลองสอง แขวงบางซั้ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วาระที่ 1 พิจารณาการขอลาออกของกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง และอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าและออก

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสวิชา สันบุญเชิญ)

กรรมการ

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 11

บริษัท เบนท์ อิน กราวด์ จำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ประจำปี 2/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบนท์ อิน กราวด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เบนท์ อิน กราวด์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 348 ซอยร่วมพัฒนา 33 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ สิริบุญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 12

บริษัท เมสท์ อิน กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมสท์ อิน กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมสท์ อิน กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 348 ซอยร่วมพัฒนา 33 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมรัช ลีลักษณ์ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 13

บริษัท รอยัล สมบัติ ทราเวล จำกัด

50282 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รอยัล สมบัติ ทราเวล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท รอยัล สมบัติ ทราเวล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเลขที่ 502/82 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ธุรกิจรัตน์ พงษ์ทัตภักย์โย

นางธุรกิจรัตน์ พงษ์ทัตภักย์โย

กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 14

MELCO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

No.41 MD Tower Building 4th Floor Unit C1-C2 Soi Bangkoku Road 25, Bangkoku, Bangkok, Bangkok 10260 Thailand  
Tel: 0-2744-3322-5 Fax: 0-2744-0880

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท

ด้วย บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 /2561 ในวันที่

15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิท ซี1 ซี2

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขสาขาบริษัท
- วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย

จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

内田 潔

นายคิโยชิ อุซึตะ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 1846 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 15

ธรรมนิติ DHARMNITI

บริษัท พิภพบุษและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 อาคารพีทีทีทาวเวอร์ 0105533001556  
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 อาคารพีทีที (ประชานิยม 20) ถนนประชานิยม  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10800

หลักสูตรนับชั่วโมง CPD / CPA Online

Dharmniti e-Learning

สมัครเรียนได้ที่ [www.e-learningdst.com](http://www.e-learningdst.com)

ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ราคาประหยัด รูปแบบทันสมัย

พิเศษ! ราคาเพียง

600

บาท / หลักสูตร

การอบรมนับชั่วโมงบัญชีออนไลน์ จากธรรมนิติ



ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสภาวิชาชีพบัญชี



สามารถ เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี



เข้าเรียนและครบถ้วนด้วย เนื้อหาทางบัญชีที่มีคุณภาพ



อบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในระยะเวลา 60 วัน



อบรมจบ รับหนังสือรับรองได้ทันที



รูปแบบ Multimedia ที่ทันสมัย จ่ายต่อการใช้งาน 500 ชั่วโมง PC, Notebook, Tablet & Smartphone

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 555 0930-2 [learning@dharmniti.co.th](mailto:learning@dharmniti.co.th)

— ผู้ทำบัญชี —

ต้องอบรม... 1 ปี  
ให้ครบ 12 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมง CPD

“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmaudithr



Download  
ตารางสัมมนา



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

www.dst.co.th

ก้าวสู่ปีที่ 15 | HR SOCIETY magazine



วารสารเล่ม HR Society Magazine มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้ง HRD, HRM จากนักเขียนผู้มากด้วยประสบการณ์ และผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการ HR ขอบทกฎหมายที่นักบริหารงาน บุคคลจำเป็นต้องทราบกฎหมายแรงงานที่กระทบ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักบริหารงานฝ่ายทรัพยากรทั้งยังครอบคลุมถึงสวัสดิการ พนักงาน และกฎหมายประกันสังคม พร้อม Update ข้อมูลข่าวสารในแวดวง การบริหารบุคคลที่ทันต่อเหตุการณ์แล้วคุณจะไม่ตกเทรนด์ในเส้นทางสาย HR



**สมัครสมาชิกใหม่**

1 ปี ราคา 2,000 บาท  
2 ปี ราคา 3,400 บาท  
3 ปี ราคา 4,800 บาท

**ต่ออายุสมาชิก**

1 ปี ราคา 1,800 บาท  
2 ปี ราคา 3,200 บาท  
3 ปี ราคา 4,500 บาท

**สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก HR**

- รับวารสาร HR Society Magazine เป็นประจำทุกเดือน ปีละ 12 เล่ม
  - รับฟรีหนังสือกฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม
  - รับสิทธิ์เข้าสัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิกฟรี ปีละ 1 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
  - รับสิทธิ์ส่วนลดในการอบรมสัมมนา ของบจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ (บจ.ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จในนามชื่อ-ที่อยู่ ของบริษัทที่สมัครเท่านั้น)
  - รับส่วนลดในการซื้อหนังสือจาก "ร้านหนังสือธรรมนิติ"
  - รับสิทธิ์ลงประกาศรับสมัครงานฟรี ที่ www.jobdst.com
- ไม่จำกัดตำแหน่ง ได้นาน 6 เดือน

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**

โทรศัพท์ : (02) 555-0901-9  
โทรสาร : (02) 555-0911-4  
Download ใบสมัครหรือสมัคร Online  
ที่ **www.dst.co.th**  
E-mail : member@dharmniti.co.th



สมัครสมาชิกผ่าน ID LINE

@dharmnitimember